

**BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC
TỊCH, CHỨNG THỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1402 /HTQTCT-QT
V/v tra cứu quốc tịch Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:.....

Trong thời gian gần đây, nhu cầu tra cứu quốc tịch Việt Nam của người dân di cư tự do từ Campuchia về nước (để hoàn tất thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam) do Sở Tư pháp tỉnh An Giang và Tây Ninh gửi về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực khá lớn. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, quản lý tình hình công dân Việt Nam ở Campuchia xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài cho thấy, cho đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 01 công dân Việt Nam cư trú tại Campuchia đã được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Hoa Kỳ và cũng chưa có trường hợp nào bị tước quốc tịch Việt Nam (xin gửi kèm theo Danh sách trích ngang).

Do đó, để rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí hành chính, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp chủ động đối chiếu với trường hợp nêu trên; nếu không thuộc trường hợp đó và có đủ căn cứ xác định người đó có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam) thì chủ động xem xét, giải quyết cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho đương sự mà không phải gửi yêu cầu đề nghị tra cứu quốc tịch về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Đồng thời, Sở Tư pháp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác nhận có quốc tịch Việt Nam này.

Nếu phát sinh trường hợp mới, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sẽ kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp được biết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Sở Tư pháp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/cáo);
- Lưu: VT, (Cẩm An).



CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Khanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CAMPUCHIA ĐÃ ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC
CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM**

(Kèm theo Công văn số 1402/HTQTCT-QT ngày 11/10/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Nơi sinh	Địa chỉ cư trú khi nộp hồ sơ xin thôi QTVN	Số, ngày tháng năm Quyết định cho thôi QTVN	Ghi chú
1.	Nguyễn Lệ Hằng	20/7/1973	Hà Nội	29 đường 71, Phnom Penh, Campuchia	2215/QĐ-CTN ngày 24/11/2011	xin thôi QTVN để nhập QT Hoa Kỳ